
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2567 

วันที่ 15 สิงหาคม 2567  เวลา 10.00 น.   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

************************** 

 

ผู้มาประชุม 

1.นายเดชาธร  รูปเลขา   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
2.นายวรเศรษฐ์  วงษ์ไพศาล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
3.นายรุ่งโรจน ์  ศิลมัฐ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
5.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
6.นายวิทยา  ซุ่นหลี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
7.นายไพรทูรย ์  รตันพรวารีสกลุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 7 อ.เมือง 
8.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
9.นายสุทิน  แก้วประถม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
10.นายเผ่าพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑๐ อ.เมือง 
11.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑2 อ.เมือง 
12.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
13.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
14.นายอรรถพล  พันธ์เฉลิมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
15.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
16.นายชวิน  ปิตเุตชะ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านค่าย 
17.นายอดุลย์  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านค่าย 
18.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย 
19.นายนิรันดร์  ปรัชญกุล   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
20.นายสุรินทร์  เปาอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง 
21.นายโกวิทย์  เหลือล้น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
22.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
23.นายสุพล  ลี่ไพฑูรย ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
24.นายชลอ  นาดำ   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
25.นายเดชา  บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
26.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดระยอง เขต อ.วังจันทร์ 
27.นายมนัสวัฒน์  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต อ.เขาชะเมา 

ผู้ไม่มาประชมุ 
1.นายกำจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
      (ลากิจ) 
 

2.นายอรรควุฒิ... 
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2.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
      (ลาป่วย) 
3.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
      (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

1.นายปิยะ ปิตุเตชะ  นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกยีรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายประสานต์  พฤกษาชาติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายสมศักดิ ์  เกตุสาคร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายสุรินทร์  แสงทอง   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
7.นายสมบัติ  มุมทอง   หวัหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
8.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร รักษาราชการแทน 
      เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9.นางลัดดาวัลย์   ชาไธสง   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ         
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
11.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อำนวยการกองช่าง 
12.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
13.นางณิชาพร  คุ้มท้วม   ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
14.นางณมน  พุ่มพฤกษี  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
15.นายสุริยะ              ศิริวัฒน์             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รักษาราชการแทน 
      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
16.นางสาวดรุณวรรณ จิตต์ตั้งตรง  (แทน) หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
17.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและการวิเคราะห์นโยบาย 
18.นางศรีกมล  ดอกเข็มกลาง  (แทน) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
19.นางพรวิไล  เวชสุทัด   (แทน) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 

ตากสินระยอง 
20.นางวสุพร  ธรรมศิริ   (แทน) ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
      ตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
 
 
 
 

21.นายเตชินทร์พัฒน์… 
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21.นายเตชินทร์พัฒน์ แสงประจักร  (แทน) ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 

อาชีวศึกษาตากสินระยอง 
22.นางจันทรท์รา          โสภา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
23.นางธัญวรัตน์           อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
24.นางสาวสุวรรณ ี จันทร์ชนะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
25.นางสาวณัฐชา เที่ยงตรง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
    หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
26.นางสาวหทัยชนก มะริด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูล 
27.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน 
28.นางสาวจินตนา สนอง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
29.นางประภาวรรณ      ทองรัศมี   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
30.นางสุนทรี ครุฑสมพลี  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
31.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ 
32.นางบุญล้อม  ไปพะนา   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
33.นางสาววรินทร กาฬรัตน์  หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
34.นายเฉลิมพล           ปาลวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
35.นางสาวอมรรัตน์ จันทศร   นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ  
    รกัษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
36.นางสุภาพร             คำเสนาะ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ 

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
37.นายพานุพงศ์  นาวินปกาสิทย์  หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท 
38.นางสาวชนิดา เอมเปีย   หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ 
39.นางสาววรรณศิริ ชวนไชยสิทธิ ์  หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
40.นายนิพัทธ์ แสนสุข   นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง  
    หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
41.นายกิตติพงษ์ คำทราย   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
42.นางสาวปิยะวรรณ ์ หอมเกษร  หัวหน้าฝ่ายกจิการพาณิชย์ 
43.นายบุญชัย             เอ่ียมตระกูล  หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
44.นางธีระนันท์ คำทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
45.นางสาวณัฐกานต์ บุดดาจันทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
 
 

46.นางสาวณหฤทัย… 
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46.นางสาวณหฤทัย สร้อยคำ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
47.นางสาวอรดี  แก้วมั่น   ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
48.นางสาวสกาวกาญจน์ วงเวียน   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  
49.นายกรกฎ  มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
50.นางสาวสุภัทรา ศรีรัตนโช  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  
51.นางสาวณัฐณิชา คล้อยแสง  ผู้ช่วยนักจดัการงานทั่วไป  
52.นายถิรวัฒน ์  ศรีพุ่ม   สื่อมวลชน 
53.นายสุริยา  ข่าวไทเพ่ิมพูนสุข  สื่อมวลชน 

เริ่มประชุมเวลา  10.20  น. 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เมื่อที่ประชุมพร้อม  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗  พระราชบัญญัติ 
เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ และ 
 ข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. ๒๕65  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม   
 จำนวน.....27......คน ครบองค์ประชุม 
               เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                 เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 และคนที่ 2 ขึ้นสู่บัลลังก์ 

เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม 

นายเดชาธร รูปเลขา เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านรองนายกฯทั้ง 2 ท่าน ท่านเลขาฯ  
ประธานสภาฯ และที่ปรึกษานายกฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วน 
 ราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ  ทุกท่าน 

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองในวันนี้  เนื่องจากเป็นวาระการประชุมสภาฯ ต่อเนื่องกับการ  
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2567  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567  ในเรื่องญัตติ  
ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  และประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ได้เสนอญัตติอ่ืนๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบ
กฎหมายกำหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕67 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ 
จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิด
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผม     
ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองครับ     

 

 

ระเบียบวาระที่ ๑...                       
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ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง  ทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  

นายเดชาธร รูปเลขา       - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง          
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี ๒๕๖7  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖7 

    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  
นายรุ่งโรจน์ ศิลมฐั ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. ๒๕65 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุม ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้กอ่นเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิน่รับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา  ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน 
ประธานสภาฯ การประชุม 
ส.อบจ.ศุภชยั จิตรดล เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกยีรติ ทุกท่าน กระผม 
ประธานกรรมการ นายศุภชัย จิตรดล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอมอบให้  ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช 
ตรวจรายงานฯ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุมแทนครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา กระผมอนุญาต ขอเชิญ ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.จิตรลดา ศรีรัตนโช เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กรรมการฯ ดิฉัน นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 

อำเภอเมืองระยอง  ขออนุญาตรายงานผลการประชุม ดังนี้ 

   ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่  6/25๖7  เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2567  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุม (ชั้น 9)   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองก่อนนำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65  
จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

 

 

ข้อ 1 ที่ประชุม... 
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ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย จิตรดล เป็นประธานกรรมการ 
นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ ๒  มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 
เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ทีเ่กีย่วข้อง  

ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
   - วันที่ 6 สิงหาคม 2567  มีจำนวน 34 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง มาประชุม จำนวน 23 คน  ไม่มาประชุม จำนวน 5 คน  ลาประชุม จำนวน    
2 คน  มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 8 วาระ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่ได้เสนอ 

โดยเลิกประชุมเวลา 12.32 น. 

 ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดระยองคราวต่อไป 

จึงเรยีนมาเพ่ือให้สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเดชาธร รูปเลขา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2       
ประธานสภาฯ  ประจำปี ๒๕๖7  เมื่อวันที ่6 สิงหาคม ๒๕๖7  ซ่ึงได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว  
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จำนวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรอืไม ่
 มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....26.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติทีป่ระชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ประจำปี  ๒๕๖7  เมื่อวันที่  6 สิ งหาคม 2567 
โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ประจำปี  ๒๕๖7  เมื่อวันที่  6 สิ งหาคม 2567 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  
สมัยที ่2 ประจำป ี๒๕๖7 เมื่อวันที ่6 สิงหาคม ๒๕๖7 

    รับรอง           จำนวน .....25....คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จำนวน .......-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จำนวน ......1.....คะแนนเสียง 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
 (วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ, วาระที่ 3  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๖8 วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ                                                 
   (คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็นผู้เสนอ)  
           ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 

 ข้อ  ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปร
ญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า       
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
   ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ ่นด้วย เพื ่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น   
  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิน่จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข     
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้ง
หรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับ
ไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณา
จนจบร่างข้อบัญญัติก็ได ้
 ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
 
 
 
 
 

เมื่อคณะกรรมการ... 
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 เมื่ อคณะกรรมการแปรญั ตติ ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ ได้ ระงับไว้นั้ น          
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
 ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิน่ลงมติเฉพาะข้อทีไ่ด้ระงับไว้เท่านั้น 

ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น 

รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด 
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น 
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย 

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการแปรญัตติต่อสภาองค์การ
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ประธานกรรมการ กระผม นายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 
   อำเภอบ้านค่าย ขอมอบให้ ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ รายงานผลการประชุมแทนครับ 

ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กรรมการฯ กระผม นายภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2  

อำเภอแกลง  ขออนุญาตรายงานผลการประชุม ดังนี้ 

   ด้วยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่  2  
ประจำปี 2567  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256 8  
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญั ตติร่างข้อบัญญัติ เริ่มตั้งแต่     
วันที่ 6 สิงหาคม 2567  เวลา 14.00 น. – 18.00 น. , วันที่ 7 สิงหาคม 2567        
เวลา 08.00 น. – 18.00 น. และวันที่ 8 สิงหาคม 2567  เวลา 08.00 น. – 18.00 น. 
รวม 3 วัน  เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  ณ ห้องประชุม  (ชั้น 9)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ไม่มีผู้มายื่นหนังสือเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอเสนอผลการพิจารณา  ดังนี้ 

  ๑.ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมี นายเสนาะ  ยมหา เป็นประธานกรรมการ                      
และนายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

  ๒.ไม่มีผู้มายื่นหนังสือเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด 
 
 
 

๓.การพิจารณา… 
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    ๓.การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  เริ่มตั้งแต่ชื่อข้อบัญญัติและเรียงตามลำดับ       
เป็นรายข้อ ซึ่งผลการพิจารณามีดังนี้ 

   (1)  ชื่อข้อบัญญัติ  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
(2)  หลักการและเหตุผล  ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
(3) ข้อที่ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2568      ไม่มีผู้แปรญัตติ    ไม่มีการแก้ไข 
        ข้อที่ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป  

    ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
(3) ข้อที่ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2568      ไม่มีผู้แปรญัตติ    ไม่มีการแก้ไข 
        ข้อที่ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป  
       ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
      (4) ข้อที่ 3  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวน 

รวมทั้งสิ้น 2,905,580,647.- บาท    ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข  
       (5) ข้อที่ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี

จดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,900,000,000.- บาท 
       ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
   (6) ข้อที่ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวม

ทั้งสิ้น 5,580,647.- บาท    ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
(7) ข้อที่ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

    ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
(8) ข้อที่ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไป            

ตามข้อบัญญัตินี้      ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 50 และข้อ110 ของระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2565 คณะกรรมการแปรญัตติได้ พิจารณาและศึกษารายละเอียดตามระเบียบ   
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  และให้นำเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา     ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบจำนวน 
ประธานสภาฯ เป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......26......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕68     
โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕68     
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบผ่านวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 

   เห็นชอบ  จำนวน .......25......... คะแนนเสียง 
   ไม่เห็นชอบ  จำนวน .........-........... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จำนวน ........1........... คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา    ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณ
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ในวาระท่ี ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.......26.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมตทิี่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด   เห็นชอบในวาระที่  ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ      

บริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖8     
โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบในวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ   
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8     
โปรดยกมือขึ้น  

มติทีป่ระชุม        เห็นชอบในวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8  

   เห็นชอบ  จำนวน .......25......... คะแนนเสียง 
   ไม่เห็นชอบ  จำนวน .........-........... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จำนวน ........1........... คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบดำเนินการร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการบริหารจัดการระบบประปาผิวดินอำเภอ   
วังจันทร์ หมู่ที ่6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 
 
 
 
 

นายเดชาธร… 
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นายเดชาธร รูปเลขา  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
   มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและ

หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
   (24) จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่

อยู่ในเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดำเนินการ 
หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

   (25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการ
พัฒนาท้องถิน่ 

   พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง      
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 

   มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขต
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

   (8) จัดทำกิจการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกัน
ดำเนินการ หรือใหอ้งค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามกำหนดในกฎกระทรวง 

   กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทำกิจการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 
เมื่อ 

   (1) การนั้นจำเป็นต้องกระทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

   (2) ได้รับความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

ข้อ 2 การทำความตกลงร่วมมือในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกัน
หรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้หากเป็นพ้ืนที่ติดต่อกัน และประชาชนในพ้ืนที่นั้นได้รับประโยชน์
จากการจัดทำบรกิารสาธารณะนั้นโดยตรง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

 
 
 

(2) เป็นภารกิจ... 
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(2) เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะดำเนินการเอง หรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือ
กันเพ่ือเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

   วรรคสอง ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และนำเสนอสภาท้องถิ่นของ
แต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น ทั้งนี้ ให้รายงานและจัดส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบด้วย 

นายเดชาธร รูปเลขา  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตต ิ
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาต ิ 

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายเดชาธร รูปเลขา  กระผมอนุญาต  
ประธานฯ   ขอเชิญ รองนายกฯ ประสานต์ พฤกษาชาติ แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(2) กระผม นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบดำเนินการร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการบริหารจัดการระบบประปาผิวดินอำเภอวังจันทร์ หมู่ที่  6     
ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
อำเภอวังจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
และจัดทำบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการบริหาร
จัดการระบบประปาผิวดินอำเภอวังจันทร์ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวังจันทร์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เพ่ือให้
ประชาชนได้มีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค โดยบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวจะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในวันที่ 30 กันยายน 
2567 นั้น   

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์เสนอญัตติขอความเห็นชอบ
ดำเนินการร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการบริหาร
จัดการระบบประปาผิวดินอำเภอวังจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
ระหว่างองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวังจันทร์ 
 

 
 

ซึ่งประกอบ… 
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  ซึ่งประกอบด้วยเทศบาลตำบลชุมแสง, องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง, องค์การบริหารส่วน

ตำบลป่ายุบใน, องคก์ารบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอ่ียม 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. ประชาชนมีน้ำที่สะอาดและได้คุณภาพ ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 
2. เพื่อให้การบริหารระบบประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้ำประปาในเขตพ้ืนที่อำเภอวังจันทร์ 
ในการบริหารจัดการและบริหารงบประมาณโครงการบริหารจัดการระบบประปา    

ผิวดินอำเภอวังจันทร์ มีขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมของการจัดบริการสาธารณะ โดยให้บริการ
น้ำประปา มีรายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

(1) ค่าบุคลากร 
(2) ค่าไฟฟ้า 
(3) ค่าน้ำดิบที่จ่ายให้ชลประทาน 
(4) ค่าสารเคม ี
(5) ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
(6) ค่าซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเล็กน้อย 
(7) การดูแล การซ่อมแซม และซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินนอกเหนือจาก ข้อ (6)      

ให้เจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้ดำเนินการ 
(8) ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 
(9) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือข้างต้น 
(10) การบริหารโครงการให้เป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 

และดำเนินการให้เป็นไปตามบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการบริหารจัดการระบบประปาผิวดินอำเภอวังจันทร์ หมู่ที่ 6 
ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

   ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทำบันทึกข้อตกลง
ร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการบริหารจัดการระบบ
ประปาผิวดินอำเภอวังจันทร์ 

นายเดชาธร รูปเลขา  ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานฯ 
นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กระผมขอเรียนว่าในญัตตินี้ 
 
 
 
 

เป็นโครงการ... 
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เป็นโครงการที่มีความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอำเภอวังจันทร์ โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้ออกงบประมาณ ซ่ึงคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่ีน้องชาวอำเภอวังจันทร์ ผู้นำทุกภาคส่วน ได้บอกว่า    
ที่อำเภอวังจันทร์มีอ่างเก็บน้ำใหญ่มากชื่อว่าอ่างเก็บน้ำประแสร์ ซึ่งน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสร์ 
ได้ส่งไปใช้ถึงชลบุรี อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านฉาง แต่ชาวบ้านในอำเภอวังจันทร์กลับไม่มี
น้ำใช้ ไม่มีน้ำกิน ฟังดูแล้วก็ตลกดีนะครับว่าอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่อำเภอวังจันทร์มีระบบ
สูบน้ำส่งไปให้ใช้ทั่วไปหมดเลย แต่ในอำเภอวังจันทร์กลับไม่มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค โครงการนี้
จึงเป็นตัวอย่างโครงการที่ดีที่สุดโครงการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเป็น
โครงการที่กระผมคิดว่าดีในระดับประเทศด้วยซ้ำ เราเริ่มจากเราได้รับร้องเรียนจากพ่ีน้องชาว
อำเภอวังจันทร์ เราก็ได้มาคิดว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไร ก็เลยได้เรียกประชุมองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำทั้งหมดในอำเภอวังจันทร์ ว่าถ้าเราทำ MOU ทำข้อตกลงร่วมกัน 
ในการที่จะทำโครงการประปาผิวดินอำเภอวังจันทร์ทั้งอำเภอ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกหลังคาเรือน 
จะต้องมีน้ำใช้ องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในอำเภอวังจันทร์ก็ได้ร่วมประชุมด้วย 
และเห็นชอบที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองตั้งงบประมาณก่อสร้างประปาผิวดิน   
เราน่าจะลงทุนไปประมาณร้อยกว่าล้านบาท แต่ว่าเมื่อสร้างเสร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอำเภอวังจันทร์ทั้งหมดจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการตามที่ได้เสนอญัตติไปแล้วครับ เราลงทุน
ให้มีระบบประปาถูกต้องตามแบบทุกอย่าง เรื่องการบริหารจัดการค่าบริการทั้งหมดท้องถิ่นเขา
จะเป็นคนบริหารจัดการเอง ตามระเบียบของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่ออกระเบียบ    
มารองรับไว้ ทำมาแล้วหลายปี ล่าสุดมีการประชุมกระผมได้มอบให้ท่านรองนายกฯประสานต์ 
ไปเข้าร่วมประชุมในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงทำให้ต้องมีญัตตินี้เข้ามา
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเห็นชอบ เพราะMOUเก่า ได้หมดอายุลงในวันที่       
30 กันยายน 2567 และMOUใหม่ ที่มีความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 
ในอำเภอวังจันทร์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ต่อจาก
วันที่หมดอายุนี้ครับ ว่าเราจะต้องมอบหมายภารกิจให้ท้องถิ่นในอำเภอวังจันทร์ทั้งหมดร่วมมือ
บริหารจัดการโครงการบริหารจัดการระบบประปาผิวดินอำเภอวังจันทร์ต่อไป เท่าที่เราดูเขา
บริหารมาหลายปีจะเห็นได้ว่าค่าน้ำประปาเขาถูกกว่าการประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วน
ภูมิภาคน่าจะประมาณ 12-15 บาท แต่ที่เขาเก็บอยู่ประมาณ 6 บาท กระผมยังบอกเขาเลย
ว่าเขาเก็บถูกไป เพราะถ้าถูกเกินไปชาวบ้านได้ประโยชน์จริง แต่การบริหารจัดการมันจะยาก 
แต่ก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงเพราะเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะบริการประชาชน เขาก็กำหนดของเขาเอง 
เพราะค่าใช้จ่ายเขาเป็นคนจัดการเองทั้งหมด เราไม่ได้ยุ่งเพียงแค่แนะนำว่าบางอย่างมันถูกไป 
แต่ก็ไม่ได้ไปบังคับเขา ท่านประธานสภาฯครับ ในวันนี้เราต้องยอมรับว่าความร่วมมือของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอวังจันทร์ เป็นความร่วมมือที่ดี เพราะโครงการนี้        
การประปาส่วนภูมิภาคอยากได้มาก มาขอกระผมหลายครั้งแต่กระผมไม่ให้ ให้ท้องถิ่นของ 
 
 
 
 

อำเภอวังจันทร์... 
 



- 15 - 
 
อำเภอวังจันทร์เป็นผู้พิจารณาว่าจะบริหารเองหรือยกให้การประปาส่วนภูมิภาค กระผมก็ไม่ได้
ขัดข้อง แต่ถ้ายกให้การประปาส่วนภูมิภาคค่าน้ำประปามันก็จะแพงกว่านี้ ชาวบ้านจะรับได้
หรือไม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอวังจันทร์ไปตัดสินใจกันเอง สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ให้
และบริหารกันเอง ขอเรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองนั้นมีภารกิจตามอำนาจหน้าที่  และต้องแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน          
ทั้งจังหวัดระยองเยอะเหลือเกิน มันเยอะจนเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเราจะเอางบประมาณ  
ที่ไหนมาแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวจังหวัดระยองครบตามที่แต่ละปีเราได้ไปรับฟัง ทำแผน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดระยอง มีคำของบประมาณอย่างที่กระผมเคยเรียนไปแล้ว เป็นจำนวน
กว่าหมื่นล้านบาททุกปี แต่เรามีงบประมาณที่จะพัฒนาได้หลักร้อยล้าน ดังนั้นจึงมีปัญหาเรื่อง 
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงต้องคัดเลือกโครงการที่เป็นประโยชน์
จริงๆ ต่อพ่ีน้องประชาชนดังเช่น โครงการบริหารจัดการระบบประปาอำเภอวังจันทร์ หมู่ที่ 6 
ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องชาวอำเภอ     
วังจันทร์ จึงเรียนมาเพ่ือให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ ครับ 

ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายมนัส สมศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งอำเภอ 
วังจันทร์ กระผมเป็นเจ้าของเรื่องโครงการประปาของอำเภอวังจันทร์ ซึ่งประปาของอำเภอ   
วังจันทร์นั้นได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในปี 2557 – 2559 
เป็นงบผูกพันประมาณ 159 ล้านบาท ซึ่งตอนนั้นเป็นประปาขนาดใหญ่ ซึ่งเราไม่คิดว่าจะบริหาร 
จัดการกันรอดเพราะว่าการสร้างว่ายากแล้ว แต่ว่าการบริหารจัดการนั้นยากกว่า และคงเป็น
ประปาเดียวในประเทศไทยที่ใช้ประปาตัวเดียวทั้งอำเภอ ทั้ง 29 หมู่บ้าน 5 ชุมชน ซึ่งในการ
บริหารจัดการคือการตั้งMOUด้วยกัน จาก 5 ท้องถิ่นและมี อบจ.ระยอง เป็นพ่ีเลี้ยง ซึ่งในการ
บริหารจัดการเราได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอ่ียมเป็นผู้บริหาร ในขณะนั้น      
การบริหารจัดการจะขาดทุนเพราะแนวท่อเรายังน้อย ยังไม่ได้มีการขยายเขตประปา ตอนนี้
เราได้ขยายเขตประปาให้เต็มทั้งระบบทั้งอำเภอ ซึ่งตอนนี้เราก็บริหารจัดการอยู่ได้ เพราะว่า
เมื่อก่อนเราไม่มีงบประมาณในการจัดการ เราก็ได้ขอความร่วมมือจากทุกท้องถิ่นของอำเภอ  
วังจันทร์สนับสนุนมาที่ประปาของอำเภอวังจันทร์ท้องถิ่นละ 400,000 บาท และนำเงินจาก 
5 ท้องถิ่น ที่รวมกันเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท มาเป็นกองกลางเพ่ือบริหารจัดการ   
ซึ่งเราก็เก็บค่าน้ำคิวละ 6 บาท และนำเอาน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์คิวละ 50 สต. ซึ่งเขา
เก็บตามระเบียบ ซึ่งตอนแรกเราขอฟรีแต่ชลประทานเขาบอกว่าไม่ได้ เพราเป็นระเบียบของ
กระทรวง และมีค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี ค่าจ้างพนักงาน ซึ่งตอนนี้เราบริหารจัดการแล้วอยู่รอด 
เพราะเมื่อก่อนการประปาส่วนภูมิภาคจะมา take over ตอนนั้นก็เกือบถอดใจยกให้  
 

 
 

การประปา... 
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           การประปาไปแล้ว แต่ว่ายังใจแข็งอยู่ เพราะขนาดที่ปลวกแดงมีประปา ที่มีงบประมาณ      

20 ล้านบาท ยังไปไม่รอดเลย ผมบริหารจัดการยอมลงทุน ยอมขาดทุน จนทุกวันนี้อยู่รอด  
มาได้ จึงต้องขอบคุณทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและเพ่ือนสมาชิกสภาฯ   
ทุกๆท่านนะครับ ที่ให้ความเห็นชอบโครงการนี้ เพราะถือว่าโครงการนี้สร้างความมั่นคง       
มั่งค่ังและยั่งยืนให้กับพ่ีน้องชาวอำเภอวังจันทร์เป็นอย่างยิ่งนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม ่
ประธานฯ      ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจำนวน 

เป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....26......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ดำเนินการร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการบริหารจัดการระบบประปาผิวดินอำเภอวังจันทร์ หมู่ที ่6 
ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ดำเนินการร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการบริหารจัดการระบบประปาผิวดินอำเภอวังจันทร์ หมู่ที ่6 
ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร ์จังหวัดระยอง  โปรดยกมอืขึน้ 

มติที่ประชุม        เห็นชอบดำเนินการร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น โครงการบริหารจัดการระบบประปาผิวดินอำเภอวังจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง 
อำเภอวังจนัทร์ จังหวัดระยอง   

เห็นชอบ       จำนวน .....25......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จำนวน .......-........คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง   จำนวน .......1.......คะแนนเสียง 

นายเดชาธร รูปเลขา ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 กระผมขอมอบ นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล รองประธานสภาฯ  
ประธานสภาฯ คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนครับ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบ กรณี มีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  
5.1 รับมอบพัสดุ  ประเภทครุภัณ ฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ 
      จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ จาก ผอ.ประยูร-อาจารย์จุไร เจริญชนม์ 
      และคุณศิริพร แตงน้อย ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 
      บ้านโพธิฐาน 
5.2 รบัมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ 
      จำนวน 4 คัน พร้อมส่วนต่อพ่วงและชุดขยายเสียง จากกองทุนส่งเสริม 
      สุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม เชิงนิ เวศไออาร์พีซี   
      รัศมี 5 กิโลเมตร ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 4 แห่ง 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 
 
 

นายวรเศรษฐ์… 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(2) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2553 
   ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้ อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมี
เงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ 
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นั้น 

   การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบนี้ได้กำหนดไว้ และไม่มีระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม
วิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ข้อ 5.1 รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ 
รองประธานสภา(2) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ จาก ผอ.ประยูร-อาจารย์จไุร เจริญชนม์ และคุณศิริพร แตงน้อย 
ประธานฯ ใหก้ับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโพธิฐาน 

ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญตัติ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตต ิเกียรติ์มนตรี  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกีย่วกับญัตตินี้ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(2)  ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานฯ   

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(1) กระผม นายกติติ เกยีรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอญัตติ  

เรื่อง ขอความเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับมอบพัสดุ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์จาก 
ผอ.ประยูร-อาจารย์จุไร เจริญชนม์ และคุณศิริพร แตงน้อย ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านโพธิฐาน 

ตามที่กองสาธารณสุขมีหนังสือ ที่ รย 51006.5/3719 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567  
แจ้งว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิฐานได้รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
รายการเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อเซ็นทรัล ขนาด 18,000 BTU พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง 
จาก ผอ.ประยูร-อาจารย์จุไร เจริญชนม์ และคุณศิริพร แตงน้อย ราคาเครื่องละ 18,000.- บาท 
รวมเป็นเงิน 36,000.- บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  นั้น 

 
 

เพ่ือปฏิบัติ… 
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เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ    

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
ข้อ 9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงขอความเห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ เรียนชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ       

ในระเบียบวาระนี้ทุกท่านจะเห็นว่ามีการมอบวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งของต่างๆ ให้กับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งได้รับการถ่ายโอนมาอยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เพราะฉะนั้นการที่จะมีผู้มอบวัสดุอุปกรณต์่างๆ มอบให้กับองค์การบริหารส่วนจงัหวัดระยองหรือ
ให้กับ รพ.สต. จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองแห่งนี้      
เพ่ือเป็นหลักฐาน เพ่ือที่จะนำไปใช้ในการซ่อมแซมดูแลต่อไป ไม่เช่นนั้นทาง รพ.สต. ก็จะไม่
สามารถนำไปซ่อมบำรุงได้ ดังนั้นจึงต้องมอบเพ่ือให้ขึ้นกับพัสดุของ อบจ.ระยอง ก่อนนะครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภา(2) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบจำนวน 
ประธานฯ เป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......26.....คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 
พร้อมอุปกรณ์ จาก ผอ.ประยูร-อาจารย์จุไร เจริญชนม์ และคุณศิริพร แตงน้อย ให้กับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโพธิฐาน  โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 
พร้อมอุปกรณ์ จาก ผอ.ประยูร-อาจารย์จุไร เจริญชนม์ และคุณศิริพร แตงน้อย ให้กับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโพธิฐาน  โปรดยกมอืขึน้ 

มติที่ประชุม        เห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับมอบพัสดุ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์จาก 
ผอ.ประยูร-อาจารย์จุไร เจริญชนม์ และคุณศิริพร แตงน้อย ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบลบ้านโพธิฐาน 

    เห็นชอบ           จำนวน ......25......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จำนวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จำนวน ........1.......คะแนนเสียง 
 
 
 

นายวรเศรษฐ์… 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ต่อไป ข้อ 5.2 รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ 
รองประธานสภา(2) รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน พร้อมส่วนต่อพ่วงและชุดขยายเสียง จากกองทุน 
ประธานฯ ส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี รัศมี 5 กิโลเมตร  

ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 4 แห่ง 
ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตต ิ

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายก อบจ. ระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(2)  ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(1) กระผม นายกิตติ เกยีรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอญัตติ 
  เรื่อง ขอความเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับมอบพัสดุ  

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   รายการรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน พร้อมส่วน
ต่อพ่วงและชุดขยายเสียง จากกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศไออาร์พีซ ีรัศมี 5 กิโลเมตร ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 4 แห่ง 

   ด้วยกองสาธารณสุข มีหนังสือ ที่ รย 51006.5/3870 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567  
แจ้งว่า กองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี  
รัศมี 5 กิโลเมตร ได้บริจาคครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์  
จำนวน 4 คัน พร้อมส่วนต่อพ่วง และชุดขยายเสียงในพ่วงให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล   
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน 4 แห่ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและอำนวย
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

   1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแลง รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ยามาฮ่า ฟิน สีดำ 
ขนาด 115 CC แบบดิสก์เบรกล้อแม็ก หมายเลขเครื่องยนต์ E32EE-343008 หมายเลข
ตัวถัง MLEUE364111343229 ราคา 50,000.- บาท ส่วนต่อพ่วง ราคา 16,000.- บาท 
ชุดเครื่องขยายเสียงในพ่วง (เครื่องเสียง,ลำโพง,ไมค์) ราคา 2,500.- บาท รวมเป็นเงิน 
68,500.- บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้นหนอง รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า ฟิน 
สีดำ ขนาด 115  CC แบบดิสก์เบรกล้อแม็ก หมายเลขเครื่องยนต์  E32EE-343032 
หมายเลขตัวถัง MLEUE364111343270 ราคา 50,000.- บาท ส่วนต่อพ่วง ราคา 
16,000.- บาท ชุดเครื่องขยายเสียงในพ่วง (เครื่องเสียง,ลำโพง,ไมค์) ราคา 2,500.- บาท 
รวมเป็นเงิน 68,500.- บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 
 

3. โรงพยาบาล... 
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3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาขวัญ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า ฟิน สีดำ 

ขนาด 115 CC แบบดิสเบริกล้อแม็ก หมายเลขเครื่องยนต์ E32EE-343014 หมายเลข
ตัวถัง MLEUE364111343211 ราคา 50,000.- บาท ส่วนต่อพ่วง ราคา 16,000.- บาท 
ชุดเครื่องขยายเสียงในพ่วง (เครื่องเสียง,ลำโพง,ไมค์ ) ราคา 2,500.- บาท รวมเป็นเงิน 
68,500.- บาท  (หกหมื่นแปดพันหา้ร้อยบาทถ้วน) 

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวังม่าน รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า ฟิน สีดำ 
ขนาด 115 CC แบบดิสเบริกล้อแม็ก หมายเลขเครื่องยนต์ E32EE-343080 หมายเลข
ตัวถัง MLEUE364111343227 ราคา 50,000.- บาท ส่วนต่อพ่วง ราคา 16,000.- บาท 
ชุดเครื่องขยายเสียงในพ่วง (เครื่องเสียง,ลำโพง,ไมค์) ราคา 2,500.- บาท รวมเป็นเงิน 
68,500.- บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 274,000.- บาท 
(สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ    
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  9 )          
พ.ศ. 2553 ข้อ 9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงขอความเห็นชอบกรณีมีผู้มอบพัสดุ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(2) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบจำนวน 
ประธานฯ เป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จำนวน......27.....คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ จำนวน 
4 คัน พร้อมส่วนต่อพ่วงและชุดขยายเสียง จากกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี รัศมี 5 กิโลเมตร ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบล จำนวน 4 แห่งโปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รับมอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ จำนวน 
4 คัน พร้อมส่วนต่อพ่วงและชุดขยายเสียง จากกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี  รัศมี 5 กิโลเมตร ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบล จำนวน 4 แห่ง  โปรดยกมือขึน้ 

 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม... 
 



- 21 - 
 
มติที่ประชุม        เห็นชอบ กรณีมีผู้มอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับมอบพัสดุ 

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน พร้อมส่วน
ต่อพ่วงและชุดขยายเสียง จากกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี รัศมี 5 กิโลเมตร ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบล จำนวน 4 แห่ง 

    เห็นชอบ           จำนวน ......26......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ        จำนวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง       จำนวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับอุทิศที่ดิน
เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ต่อชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่ในอนาคต 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(2) 
ประธานฯ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ 
เลขานุการสภาฯ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอ้หารือ 
 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   กรณีข้อ 1 ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4 (3) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ
สูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้ามีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิ
อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานรัฐ การรับเอา
พัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุกรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ด้วย     
ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้อง
กำหนดให้สภาทอ้งถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
รองประธานสภา(2) 
ประธานฯ  

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(2)  ขอเชิญ รองนายกฯ กิตติ เกียรติ์มนตรี แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานฯ   

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(1) กระผม นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  คนที่ 1  
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับอุทิศที่ดินเพ่ือใช้

เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน และ
เครือข่ายในพ้ืนที่ในอนาคต 

   ด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ได้รับแจ้งจากนายดำรง ใจรักษ์ และนายพิพัฒน์  
ใจรักษ์ เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานของกระทรวงแรงงานประจำตำบลทุ่งควายกิน ว่าผู้พิการ
คนหนึ่งในพ้ืนที่ยินดีจะอุทิศที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 100197 ระวาง 5334 IV 9620 เลขท่ี 
80 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  จำนวน 1 งาน 57           ตารางวา 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน และเครือข่ายในพ้ืนที่ในอนาคตต่อไป 

กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติ   
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 
0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ซึ่งไดแ้จ้งแนวทาง
ปฏิบัติกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือให้สิทธิ
อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุไว้ว่า ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระ
ติดพันหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และหลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ต่อไป 

   การอุทิศที่ดินดังกล่าวเป็นการอุทิศโดยมีเงื่อนไข ดังนั้น เพ่ือให้การรับอุทิศที่ดิน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติ    
ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รับอุทิศที่ดิน จำนวน  1 งาน 57       ตารางวา จากนายดำรง  ใจรักษ์  และนายพิพัฒน์  
ใจรักษ์ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์    
ต่อชุมชน และเครือข่ายในพ้ืนทีใ่นอนาคตต่อไป 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญท่านนายกชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
รองประธานสภา(2)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตามที่มอบหมายให้ท่านรองฯ 
นายก อบจ. กิตติ เกียร์ติมนตรี เสนอญัตติให้สภาฯพิจารณาเห็นชอบ ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานฯ    

ผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าจะเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองไม่มี
อำนาจอะไรเลยนะครับ เขาบอกมีอำนาจสูงสุด แต่จริงแล้วไม่มีอำนาจนะครับ เพราะว่าเขา  
จะมอบคอมพิวเตอร์ให้ มอบแอร์ให้หรือมอบอะไรสักเล็กสักน้อยให้นายกฯ ไม่มีสิทธิ์รับหรอกครับ      
ก็ต้องให้สภาฯเห็นชอบ ในระเบียบวาระที ่5.1 และ 5.2 อันนี้ก็ชัดเจนคือท่านต้องเห็นชอบว่า
เขามอบ เรารับได้ไหม เพราะฉะนั้นอำนาจที่ให้ความเห็นชอบก็คืออำนาจสภาฯครับ ต่อมา
ระเบียบวาระที่ 6 มีผู้อุทิศที่ดิน จะอุทิศที่ดินก็เพราะว่าท่านเห็นว่าที่อำเภอแกลงไม่มีศูนย์ของ
คนพิการ ท่านจึงอยากอุทิศที่ดินให้สักหนึ่งงานห้าสิบเจ็ดตารางวา ก็ไม่ได้มากแต่เป็นเจตนา    
ที่อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้นำไปสร้างอาคารอเนกประสงค์แล้วก็เอาคน
พิการต่างๆมาทำกิจกรรม ดูแลคนพิการของที่อำเภอแกลง เพราะที่อำเภอแกลงทั้งอำเภอ      
ไม่มีเลย จะมีที่นี่แห่งหนึ่งที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับมอบที่ดินมาหนึ่งงาน   
ห้าสิบเจ็ดตารางวาแล้วก็ให้ไปออกแบบอาคารที่จะเอ้ือให้กับผู้พิการ ให้คนพิการมาทำกิจกรรม
มาทำประโยชน์ของผู้พิการในอำเภอแกลงทั้งหมด ผมก็ไม่ได้มีอำนาจครับก็ให้สภานี้เป็น        
ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อท่านเห็นชอบแล้ว รับแล้ว ตามเจตนารมณ์ของนายดำรง      
ใจรักษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยผมต้องไปออกแบบไปคุยกับเขาว่าต้องการแบบไหน    
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการนะครับ อย่างไรก็ต้องหางบประมาณอีกนะครับเพ่ือที่จะไปสร้าง
ตามความต้องการของคนพิการที่อำเภอแกลง เพราะฉะนั้นผมก็เรียนท่านประธานฯผ่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติว่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องไปดูแล ไม่ใช่แค่คนพิการเฉพาะที่อำเภอแกลง      
มันทั้งจังหวัดระยอง แต่อันนี้คนอำเภอแกลงเขาเสียสละให้พ้ืนที่มาหนึ่งงานสามสิบเจ็ด    
ตารางวาไปทำให้คนพิการในอำเภอแกลง แต่ที่จริงยังมีคนพิการอำเภอปลวกแดง คนพิการ
อำเภอบ้านค่าย คนพิการอำเภอนิคมพัฒนา ยังมีอีกหลายอำเภอที่เราจะต้องดูแล เพราะฉะนั้น
ก็ให้ท่านประธานฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านรองกิตติ      
ได้เสนอญัตติ ขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(2) ขอเชิญ ส.อบจ. อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย 
ประธานฯ 

ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายอรรถพล พันธ์เฉลิมชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 4 
อำเภอแกลง ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารแล้วก็สมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ยกมือ      
รับทั้งหมดนะครับ คืออันนี้ความจริงก็เป็นประโยชน์อย่างที่ท่านนายกฯบอกครับ เขาเสียสละ 
 

 
มอบทีดิ่นมา... 
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มอบที่ดินมา ความจริงคนพิการก็มีอยู่เยอะ แล้วอันนี้ก็จะเป็นที่แรกในอำเภอแกลง แล้วทาง       
พ่ีดำรง ใจรักษ์ ปกติก็จัดกิจกรรมมาโดยตลอดอยู่แล้ว แต่ปัญหาเนื่องจากเวลาที่จะรับงบจาก
กรมแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือ เราต้องผ่านชมรมคนพิการจังหวัดระยอง ซึ่งมันก็ทำให้การ
เบิกจ่ายและการที่จะนำเงินไปใช้หรือของที่ไปรับต้องผ่านหลายขั้นตอนกว่าจะถึงคนพิการ
อำเภอแกลง ซึ่งทุกวันนี้ก็ใช้ พ้ืนที่นี้ ในการพัฒนาฝีมือ ไม่ใช่คนพิการอย่างเดียวนะครับ        
คนรายได้น้อย ผู้สูงอายุด้วย ทำกันไปแบบบ้านๆ ถ้าได้อันนี้มา และได้รับการอุดหนุนจาก 
อบจ.ระยองก็จะเป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่ของผม ทุ่งควายกิน บ้านนา และอำเภอแกลง แล้วต่อไป
ก็จะเป็นต้นแบบในระยองต่อไปครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภา(2) ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม   ว่าครบ
ประธานฯ จำนวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 

มีสมาชิกสภาฯ จำนวน.....26....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับอุทิศที่ดิน  

เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน 
และเครือข่ายในพ้ืนที่ในอนาคต  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับอุทิศที่ดิน
เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน 
และเครือข่ายในพื้นท่ีในอนาคต  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรับอุทิศที่ดิน เพื่อใช้เป็นสถานที่
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน และเครือข่าย 
ในพื้นที่ในอนาคต 

เห็นชอบ        จำนวน .....25....คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จำนวน ........-.....คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จำนวน ......1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เพื่อทราบ  
   7.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-พ.ศ. 2570) 

      ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 
7.2 หน่วยงานของรฐัขอรับโอนพัสดุ โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล  
       และปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะโขดปอ ตำบลเนินพระ  
      อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้กับเทศบาลนครระยอง 

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 
 
 
 
 
 

นายวรเศรษฐ์… 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ข้อ 7.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) 
รองประธานสภา(2) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 
ประธานฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ    

นายรุ่งโรจน์ ศิลมฐั ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
   ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ

รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี ้
รองประธานสภา(2) 
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม     
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองขอเสนอเรื่อง การประกาศใช้แผน 
  พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม 

ฉบับที่ 5 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 แล้วเสร็จ
และประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 

   เพ่ือให้การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนา    
ที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด           
แบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศ  
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

   จึงขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองทราบ 

 
 
 

ท่านประธานสภาฯ… 
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   ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องเพ่ือทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

แผนที่ประกาศใช้เป็นแผนของปี พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 และแผนนี้แหละครับที่จะเอาไป
ทำงบประมาณได้ การที่จะทำงบประมาณได้ต้องอยู่ในแผนนี้แหละครับ อยู่ในแผนของปี    
พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 แล้วก็หยิบแผนนี้ ถ้ายังมีอะไรเพ่ิมเติมเราก็แก้ไขเพ่ิมเติมว่ามีเรื่อง
อะไรที่จะต้องด่วนที่จะต้องทำ ก็ต้องเอามาใส่ในแผนเพ่ิมเติม แล้วก็มาประกาศให้ทราบว่า
เพ่ิมเติมแล้ว อยู่ในแผนแล้วสามารถเอามาทำงบประมาณได้ นี่คือข้อเท็จจริงครับ เพราะฉะนั้น
หลายคนหลายฝ่ายที่ไม่เข้าใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทำอะไรก็แล้วแต่  หนึ่งเลย
คือต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่หรือเปล่า ตัวเองมีอำนาจหน้าที่นี้ไหม ถ้าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่     
ก็บรรจุลงไปในแผนไม่ได้ ก็ใส่ไปในแผนไม่ได้ เมื่อใส่ไปในแผนไม่ ได้ก็ทำงบประมาณไม่ได้      
ไม่สามารถจะทำงบประมาณได้ เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีระเบียบมีขั้นตอนของมันอยู่ชัดเจน 
และผมเคยพูดเสมอว่าถ้าเราไปประชาคมรับฟังความคิดเห็นทั่วทั้งจังหวัดระยองแล้วเขา
อยากจะให้หรืออยากจะพัฒนาอะไรต้องเสนอเข้ามาครับ ต้องบอกมาว่าจะพัฒนาอะไร 
เกี่ยวกับเรื่องน้ำ เรื่องโรงเรียน เรื่องอะไรก็แล้วแต่ ต้องพิจารณาก่อนเลยว่าอันนี้อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ไหม ถ้าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่เราก็ไม่สามารถรับได้ เราก็บอกว่าอันนี้ไม่ ใช่อำนาจหน้าที่ 
ถ้าใช่สามารถดำเนินการได้ก็เอามาบรรจุอยู่ในแผน พออยู่ในแผนแล้วเราก็มาดูว่าถ้าเขา
เดือดร้อนมากก็ต้องรีบทำด่วน ถ้ารอได้ก็บรรจุเลื่อนไปเป็นปีนี้ปีหน้าหรือปีต่อไป และเราก็ทำ
งบประมาณตามแผนนี้ เพราะฉะนั้นแผนจึงมีความสำคัญในการทำงบประมาณ เราทำแผน
เสร็จเพ่ิมเติมเสร็จ เราก็ต้องประกาศให้หน่วยงาน จังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ว่าเราทำแผนเสร็จแล้ว เพ่ิมเติมแล้ว อยู่ในแผนแล้วนะครับ อันนี้คือสิ่งที่จะเรียนท่านประธานฯ
ผ่านไปยังท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติให้สบายใจได้ว่าอบจ.ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกอย่าง ก็ต้องอยู่ใน
อำนาจหน้าที่ และสำคัญที่สุดก็คืองบประมาณท่ีเรามี ขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
รองประธานสภา(2)   ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ประธานฯ           

มติที่ประชุม  รับทราบ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ต่อไป ข้อ 7.2 หน่วยงานของรัฐขอรับโอนพัสดุ โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล และ  
รองประธานสภา(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะโขดปอ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ประธานฯ  ให้กับเทศบาลนครระยอง 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 

นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เลขานุการสภาฯ  ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงาน 

ของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

(๓) โอน… 
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   (๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา    
๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี ้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกนัด้วย 

ฯลฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ 
ประธานสภา(2)  
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กระผมขอมอบให้นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายก อบจ. ระยอง คนที่ 2 เป็นผู้แถลงรายละเอียด 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  กระผมอนุญาต 
รองประธานสภา(2)  ขอเชิญ รองนายกฯ ประสานต์ พฤกษาชาติ แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานฯ   

นายประสานต์ พฤกษาชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
รองนายก อบจ.(2) กระผม นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2  
  ขอเสนอเรื่อง  หน่วยงานของรัฐขอรับโอนพัสดุ โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลและปรับปรุง

ภูมิทัศน์สวนสาธารณะโขดปอ ตำบลเนินพระ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้กับ
เทศบาลนครระยอง 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุง
สนามฟุตซอล และปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะโขดปอ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง วงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)        
ตามสัญญาเลขที่ กพ.226/2556 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 นั้น 

บัดนี้ เทศบาลนครระยอง มีหนังสือที่ รย 52005/1395 ลงวันที่ 14  มีนาคม  
2567  แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากประชาชนที่มาใช้บริ การบริเวณอาคารอเนกประสงค์
สวนสาธารณะโขดปอ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวั ดระยอง ว่าระบบไฟฟ้า      
ส่องสว่าง มีสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ โดยขอให้เทศบาลนครระยองดำเนินการซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเทศบาลนครระยองพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเพ่ือความเหมาะสมในการดูแลและบำรุงรักษา จึงมีความประสงค์ขอรับโอนทรัพย์สิน  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยขอให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ก่อนโอนทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป  

เนื่องจาก เทศบาลนครระยอง แจ้งความประสงค์ขอรับโอนพัสดุรายการดังกล่าว   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 
 
 
 

เพ่ือมิให…้ 
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เพ่ือมิให้เป็นภาระในการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในการ

ซ่อมแซมบำรุงรักษา และให้หน่วยงานของรัฐที่จะขอรับโอนสามารถบริหารจัดการบำรุงรักษา
ใช้ประโยชน์จากพัสดุรายการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะดำเนินการโอน
พัสดุฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3) 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับทราบ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญท่านนายกชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
รองประธานสภา(2)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ญัตตินี้ที่ท่านรองฯประสานเสนอ 

เป็นญัตติที่ เราจะมอบให้เทศบาลนครระยองรับไปบริหารจัดการต่อจาก อบจ. นะครับ        
คนละอย่างกับญัตติที่ผ่านมา ญัตติที่ผ่านมาเขามอบให้เรา เราต้องมาบริหารจัดการเองนะครับ 
ไม่ว่าจะเป็นรถ เป็นแอร์ เป็นคอมพิวเตอร์เป็นที่ดิน อันนี้เรารับมาแล้ว เราต้องลงทุนทำให้เป็นไป
ตามประสงค ์เช่น คนพิการ ถ้าเป็น รพ.สต ก็คือคนที่มาใช้บริการ ญัตตินี้เป็นเรื่องท่ีเราไปทำไว้
ที่โขดปอ อบจ.ไปทำไว้เพราะตอนนั้นผมจำได้ว่าท่านเลขาฯเสรี สุวรรณวิจิตร มาเสนอว่า    
ท่านนายกฯที่โขดปอมีคนมาใช้งานเยอะ มาออกกำลังกาย เห็นควรว่าเราควรจะไปลงทุนพัฒนา
โดยใช้รถเครื่องจักรที่มขีอง อบจ.เป็นรถแบคโฮไปปรับขุดปรับพ้ืนที่ เราก็ลงทุนไปไม่มากหรอก 
เฉพาะที่ติดไฟลงทุนไปประมาณห้าล้านบาท แต่ที่ใช้แบคโฮไปขุดไปปรับพ้ืนที่อันนี้นาน        
ก็ใช้น้ำมันอบจ.นี้แหละ รถอบจ.นี้แหละ ทุกวันนี้มีคนมาใช้มากและก็มีสนามแข่งขัน ฟุตบอล   
ก็เป็นสนามแข่งระดับประเทศ ทีนี้ไฟชำรุด บางอย่างชำรุด ซึ่งผมก็เรียนท่านประธานผ่านไปยัง
สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ว่าความจริงเมื่อเราลงทุนแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่าง 
เช่น เทศบาลนครเขาขอรับไปบริหารจัดการต่อเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ถ้าหลับตาแล้ว อบจ.ไปทำ
แบบนี้ทั้งจังหวัดระยอง ทั้งถนน ทั้งไฟ ทั้งน้ำ ทั้งโรงเรียน ทุกอย่าง เราจะดูแลไหวไหม มัน
เป็นไปได้ไหม ไฟดับ ไฟหาย มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ เหมือนประปาที่วังจันทร์เมื่อสักครู่ 
ญัตติที่แล้วมา ถ้าเราไปสร้างแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอวังจันทร์ไม่รับไป
ดำเนินการต่อต้องให้อบจ.ไปบริหาร ต้องเอาน้ำไปให้เขากินเขาใช้ มันจะไปไหวไหม อบจ. 
เป็นไปไม่ได้หรอกครับ เพราะฉะนั้นวันนี้คือเทศบาลนครระยองขอรับไฟและสิ่งที่เราไปทำไว้ที่
สวนสาธารณะโขดปอ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพ่ือไปใช้ต่อไปบริหาร      
ต่อ อบจ. ก็ไม่มีอำนาจอีก ผมก็ไม่มีอำนาจอีกต้องมาเสนอสภาฯ นี้แหละครับว่าเห็นชอบไหม 
ที่เทศบาลนครระยองเขาจะรับสวนสาธารณะโขดปอที่อยู่ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง    
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองไปทำไว้เพ่ือไปดำเนินการต่อจากอบจ. ในฝ่ายของบริหาร
ผมเห็นด้วยอยู่แล้ว ให้เขาไปเขาจะได้ไปพัฒนาต่อเติมจากนี้สมบูรณ์ขึ้น ดีขึ้นเพราะอยู่ในเขต
เทศบาลนครระยอง ฉะนั้นก็เลยเสนอญัตตินี้เพ่ือมาให้ท่านประธานฯและสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ   
ให้ความเห็นชอบ ขอขอบคุณครับ 
 
 

นายวรเศรษฐ์… 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
รองประธานสภา(2)   ถ้าไมมี่ ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ประธานฯ            

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่อง   อ่ืนๆ   

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภา(2)        ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  
ประธานฯ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ดิฉัน นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 
อำเภอแกลง ขออนุญาตนำเรียนสองเรื่องค่ะ เรื่องแรก ดิฉันบังเอิญเห็นเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 เป็นเรื่องของรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เลยฝากท่านประธานฯ ไปถึงคณะผู้บริหาร ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยรวบรวมให้เพ่ือน
สมาชิกฯ เพราะหลายๆท่าน ถึงชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย เราจะได้มีโอกาสเปลี่ยนแถบ 
เครื่องราชฯ หรือเหรียญเครื่องราชฯ ก่อนหมดวาระค่ะ เรื่องที่สอง เรื่องโครงการรวมพลังสตรี
เนื่องในวันสตรีไทย ขออนุญาตท่านประธานฯ เปิดคลิปวิดีโอค่ะ จากคลิปนี้เป็นตัวอย่าง 
สะท้อนให้ เห็นว่าพวกเราใช้กระบวนการคณะกรรมการประจำสภาฯ ร่วมทำงานกับ  
ฝ่ายบริหาร อันนี้จะเป็นโครงการที่เสนอโดยฝ่ายบริหารและเชิญคณะกรรมการสตรี เยาวชน     
เด็ก ผู้สูงอายุ สังคมสงเคราะห์ ประธานสตรีจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมี
ดิฉันกับ ส.อบจ.จิตรลดา ส.อบจ.วรเศรษฐ์ และส.อบจ.สุพล เป็นผู้แทนสมาชิกสภาฯ จะเห็นว่า          
เป็นตัวอย่างที่ดีอีกอันหนึ่งที่สภาฯเราเอง นอกจากจะทำหน้าที่นิติบัญญัติแล้ว ยังส่งเสริม   
ฝ่ายบริหารให้บริการประชาชนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีที่ร่วมทำงานกับฝ่ายบริหารและ
เป็นตัวแทนของผู้หญิงในจังหวัดระยอง ขอบคุณค่ะ  

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
รองประธานสภา(2) ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา  กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 
อำเภอบ้านค่าย เมื่อประชุมครั้งที่แล้ว ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2568 ในขั้นรับหลักการผมได้อภิปรายถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณใน
ประเด็นของงบอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่ งท่านนายกฯได้ชี้แจงว่างบอุดหนุนเฉพาะกิจ                  
เราได้น้อย เพราะไม่มี สส. คอยประสานงบประมาณช่วย ต่อมามีข่าวตามมาว่าไม่มี สส.              
ไปวิ่งงบประมาณไม่มี สส.ไปดึงงบประมาณมาให้ ผมอยากทราบว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไร
ครับผมขอให้ท่านนายกฯ ชี้แจงด้วยครับ 

 

นายวรเศรษฐ์… 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
รองประธานสภา(2) ขอเชิญ ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ 
ประธานฯ 

ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์  กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายมนัส สมศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตอำเภอวังจันทร์ 
ขออนุญาตชี้แจงต่อเนื่องจากท่าน ส.อบจ. เสนาะ พูดครับ ซึ่งตัวผมเองเคยมีประสบการณ์ตรง 
เมื่อก่อนที่ผมจะมาเป็น ส.อบจ. ผมเป็นเลขาฯ ท่าน สส.มา 2 ท่านเกือบ 20ปี ตัวผมเอง
ทำงานตามท่าน สส. ลงพ้ืนที่ ซึ่งสมัยก่อนจะไม่มีสื่อออนไลน์ เราก็จะมีสมุดโน้ตเวลาเราไปลง
พ้ืนที่ ไป เจอกำนันผู้ ใหญ่ บ้ าน ไป เจอนายก เจอชาวบ้ าน  ชาวบ้ านจะถามตลอดว่า                   
สส. ถนนบ้านผมยังไม่ได้เลย ขุดสระบ้านเขายังไม่ได้เลย แล้วชาวบ้านจะฝากเรื่องมากับ สส. 
แล้วผมเป็นเลขาฯ สส. ก็จะรับเรื่องร้องทุกข์ที่ชาวบ้านร้องทุกข์มา เพราะเราเป็นตัวแทน
ชาวบ้านไม่มีกำปั้นทุบดินว่า สส.ห้ามยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณไม่มี เขาจะให้ผมดำเนิน 
โครงการฯ ต่างๆ ประสานกับ อบต. ทาง อบต.ทำเรื่องผ่านอำเภอและจังหวัดไป ผมถือสำเนา
ไปเวลาที่ไปประชุมพรรคในวันอังคาร ประชุมพรรควันพุธ วันพฤหัสบดีประชุมสภาฯ ถ้าเรา
เป็น สส.ฝ่ายรัฐบาล เราจะเจอนายกฯ เจอรัฐมนตรีฯ เราก็เอาโครงการให้เขา แต่ถ้าเรา เป็น
ฝ่ายค้าน ประชุมสภาฯ วันพุธและวันพฤหัสบดี ผมจะถือสำเนาโครงการฯ ไปเสนอให้
กระทรวงฯ ทบวง กรม กรมส่งเสริมท้องถิ่น และกรมชลประทานเพ่ือนำโครงการฯ ที่ชาวบ้าน
ร้องทุกข์มาไปของบประมาณ ซึ่งชาวบ้านเขาจะเรียกว่าไปวิ่งงบประมาณ แต่ทางภาษาราชการ
เขาเรียกว่าการประสานงบประมาณ  อย่างผมเป็นเลขาฯ สส.ในพ้ืนที่จะเรียกว่าเลขา                      
แต่ภายในสภาฯ จะเรียกว่าผู้ช่วยสส.หรือผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สส. ซึ่งการทำงานจะรับเรื่อง
ร้องทุกข์จากพ่ีน้องประชาชน  เป็นการทำงานร่วมกันกับชาวบ้าน ถ้าเราบอกว่า สส. ห้ามยุ่ง
เกี่ยวกับงบประมาณตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ สมัยที่ผมเป็นเลขาฯ สส. ผมเคยเจอคำถามที่ว่า
ผมวิ่งงบประมาณยังไง สมัยนี้ที่ไปลงสื่อออนไลน์ว่า สส.ไปวิ่งงบประมาณไม่ได้ ความจริง    
ไม่ใช่ครับ เป็นการประสานงบประมาณและการทำงานร่วมกัน ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพราะว่าเราเป็นตัวแทนเขาและประชาชนเลือกเรามา ขอชี้แจง
เพ่ิมเติมเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
รองประธานสภา(2) ขอเชิญ ส.อบจ.สุทิน แก้วประถม   
ประธานฯ 

ส.อบจ.สุทิน แก้วประถม กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายสุทิน แก้วประถม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 9 
อำเภอเมืองระยอง  ผมมีเรื่องที่จะเรียนถามท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารครับ บ้านผมติดกับ
ศูนย์กำจัดขยะครบวงจรจังหวัดระยอง ในปัจจุบันนี้ขยะมีปริมาณเยอะและกองขึ้นสูงมาก   
ท่านมีแผนรองรับอย่างไรบ้างครับ และโครงการเตาเผาที่จะแปลงเป็นไฟฟ้า ยังมีโอกาสที่จะ 
ได้ไหม ตอนผมเข้ามาใหม่ๆ ท่านบอกว่าเดี๋ยวมีเตาเผาขึ้นก็จะลดกลิ่นขยะและลดขยะที่ตกค้าง
ได้เยอะแต่ว่าตอนนี้จะหมดวาระแล้ว ยังมีทางที่จะได้อยู่ไหมครับ ขอบคุณครับ  

 
นายวรเศรษฐ์… 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
รองประธานสภา(2) ขอเชิญ ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย์ 
ประธานฯ 

ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย์  กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายสุพล ลี่ไพฑูรย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 
อำเภอปลวกแดง ขออนุญาตครับ ผมมีโครงการที่อยากจะมาขอบคุณท่านนายกฯและ      
คณะผู้บริหารครับ เมื่อวานนี้ กองช่าง อบจ.ระยอง ได้รับมอบพ้ืนที่คืน จากบริเวณสี่แยกลุงอุ้ย 
ตรงจุดนี้เป็นถนนบริเวณฝั่งขาเข้าเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง เราได้งบประมาณจาก อบจ.
ระยอง ในการขยายเลนถนน ตอนนี้ทางเข้าเทศบาลฯ มีความสวยงามและกว้างมากครับ     
ต้องขอบคุณท่านนายกฯ และกองช่าง ที่ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยด้วย ตลอดถึง
เห็นว่าเดือนหน้าจะมีการวางแบริเออร์ ถนนสายปลวกแดงโรงน้ำตาลตลอดแนวเพ่ือแก้ปัญหา
รถย้อนศร อันนี้ต้องขอบคุณ ผอ.กองช่างและคณะผู้บริหารฯ ที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และ
ขอบคุณท่านนายกฯ ในเรื่องการส่งเครื่องจักรหลักแบคโฮงวงยาว เข้าในพ้ืนที่ของซอยสุพรรณ 
ปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วที่ทาง อบจ.ระยอง ส่งเครื่องจักรเข้าไปขุดลอกคูคลอง เพ่ือแก้ปัญหาน้ำท่วม
ให้กับพ่ีน้องซอยสุพรรณเขตตำบลปลวกแดง ซึ่งตอนนี้เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ ในพ้ืนที่                
ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และผมเห็นว่าพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2568 เห็นมีเรื่อง
สะพานปลวกแดง – ทับตอง กับสวนสาธารณะหลังวัดไพรสณฑ์ ถ้าเป็นไปได้หากมีโอกาส               
ก็ขอให้พิจารณาโครงการนี้เพื่อประโยชน์ของพ่ีน้องชาวปลวกแดงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ขอเชิญ นายก อบจ. ครับ 
รองประธานสภา(2)  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผมเรียนขอเวลาที่ผ่านงบประมาณ

ปี 2568 ถือโอกาสตอบตอนนี้เลยวันนี้ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯ เราทำหน้าที่พิจารณา
งบประมาณปี พ.ศ.2568 ครบสามวาระ โดยเราตั้งงบประมาณรวมทั้งหมด ทั้งงบอุดหนุน         
งบเฉพาะกิจ งบต่างๆที่มีทั้งหมด 2,900 ล้านบาท เพ่ือประกาศใช้ในปีงบประมาณปี                 
พ.ศ. 2568 เป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯ ฝ่ายบริหารต้องขอบคุณ                 
ฝ่ายสภาฯ ที่ให้ความเห็นชอบผ่านสามวาระไปแล้ว ผมเรียนว่านี้คือการทำหน้าที่ที่สำคัญที่เรา
ได้รับเลือกตั้งมาจากพ่ีน้องประชาชน ผมรับเลือกตั้งมาจากชาวระยองทั้งจังหวัด ท่านสมาชิกฯ
เองก็ได้รับเลือกตั้งมาจากเขตเลือกตั้งของแต่ละเขตถือว่าสี่ปีที่จะครบวาระในเดือนธันวาคมนี้ 
เราได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ทุกเรื่องที่ เป็นความเดือดร้ อนของพ่ีน้องประชาชนชาว                  
จังหวัดระยอง ทีนี้ท่านสมาชิกฯได้ถามมาว่าเรื่องงบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณอุดหนุน 
งบประมาณต่างๆ มีประเด็นความไม่เข้าใจเรื่องของงบประมาณ ผมเรียนท่านประธานฯ     
ผ่านไปยังท่านสมาชิกฯ ว่าวันนี้เราพูดในสภาฯ ทุกคำพูดต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ก่อนอ่ืนท่านจะ 
 

 

เห็นว่าเวลาเรา… 
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                    เห็นว่าเวลาเราจัดทำแผนงบประมาณผมพูดไปแล้ว ผมให้ท่านอรุณ วิชกิจ  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านแผนและงบประมาณ ไปศึกษามาแล้ ว ท่ านจบกฎหมาย ท่ านจบเนติบัณ ฑิ ต                       
ท่านดูกฎหมายเป็น อ่านกฎหมายออก ท่านมาดูว่าในแต่ละปีท่านจะเห็นว่าเวลาที่ เราออกไป  
พบปะชาวบ้านจะเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง รับเรื่องร้องทุกข์โดยตรงก็ดีหรือผ่านทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด            
ใน 30 เขต ทั้งจังหวัดระยอง เพ่ือนำเรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนมาดำเนินการ             
แก้ไขเหมือนกันครับ ถ้าผู้แทนราษฎรออกพ้ืนที่ คำว่าผู้แทนราษฎรต้องไปพบปะพ่ีน้อง
ประชาชนท่านถึงจะทราบว่าท่านวิ่งผ่านถนนสายนี้ถนนพัง ถนนสายนี้เป็นถนนของใคร                
เป็นถนนกรมทาง ถนนทางหลวงชนบท ถนน อบจ. ถนนเทศบาล มันพัง และท่านจะทำอย่างไร
ให้มันสมบูรณ์ ตั้งแต่เรามี สส.มาตั้งแต่สมัยไหน ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับ ผู้แทนราษฎรต้อง
ออกงานต้องไปพบปะพ่ีน้องประชาชน ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนมาแล้ว เราจะสามารถ
ลดปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนให้หายไปได้อย่างไร นี่คือหลักการเมื่อเราไปแล้ว
ตามที่ท่าน ส.อบจ. เขตวังจันทร์ ผมถามว่าท่านเป็นสมาชิกสภาฯ ทั้ง 30 เขต ท่านมีอำนาจ 
วิ่งงบประมาณไหมครับ คำว่าวิ่งงบประมาณผมไม่ได้ใช้ ผมใช้คำว่าการประสานงบประมาณ
และผลักดันงบประมาณมันต้องช่วยกัน เพราะฉะนั้นท่าน ส .อบจ.มนัส ทำไมเอาเรื่อง
น้ำประปาของอำเภอวังจันทร์มาคุยกับผมว่าคนอำเภอวังจันทร์มีอ่างเก็บน้ำแต่ไม่มีน้ำใช้ ไม่มี
น้ำกินไม่มีน้ำอุปโภค บริโภค เราจะหาทางแก้ไขร่วมกัน โดยคิดจะร่วมกันว่าจะจ่ายน้ำประปา
ทุกหมู่บ้าน และผมเห็นชอบว่ามันมีประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน ผมเลย เอาโครงการฯ                
ไปลงให้ ถึงไม่มีงบประมาณก็สามารถผูกพันงบประมาณสามปีได้ ประปาทั้งอำเภอ 150              
กว่าล้าน ตามที่ท่าน ส.อบจ.มนัส อภิปรายเมื่อสักครู่ แล้วมันก็เห็นประโยชน์นี่ครับมันต่างกัน
ยังไงกับที่ผู้แทนราษฎรไปเจอปัญหาที่ชาวบ้านร้องทุกข์แล้วเอาปัญหา ไปบอกฝ่ายผู้บริหารว่า
หน่วยไหนว่าเขาเดือนร้อน  มันคือบทบาทเดียวกัน แต่ใน 30 เขตของท่าน ท่านจะไปหา
กระทรวงหรือรัฐมนตรีกระทรวงไหน ท่านไม่ใช่ ผู้แทนราษฎร ท่านก็ต้องมาหาผมกับ                
ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ส่วนคนที่เป็นผู้แทนราษฎรต้องเอาเรื่องนี้ไปเสนอให้รัฐบาลให้กับ
กระทรวงฯ ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง แล้วนำกลับมาพัฒนาจังหวัดระยอง ถ้าอบจ.ระยอง ออกไป
ทำแผนฯ แล้วมีคนของบประมาณมา อย่างในแผนของเรา 10,000 ล้านบาท ท่านว่าเราจะ
เอาเงินที่ไหนมาพัฒนาจังหวัดระยอง ในเมื่อปีหนึ่งเรามีงบประมาณแค่หลัก 1 ,000 ล้านบาท 
หักค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำ โรงเรียน เฉพาะกิจ หักออกแล้วเหลืองบพัฒนาประมาณ 
700-800 ล้านบาท อยู่อีก 10-20 ปี ยังทำไม่ได้เลย ผมจึงบอกว่าเราต้องมีคนที่ระดับสูง
กว่าเรา ก็คือสมาชิกผู้แทนราษฎรเอาโครงการฯ ของจังหวัดระยอง ไม่ว่าจะเป็นจาก อบจ.
ระยอง จากจังหวัด จากกระทรวงฯ หรือส่วนที่ เกี่ยวข้อง ส่งไปยังรัฐบาล เพ่ือนำ เงิน
งบประมาณกลับมาพัฒนาจังหวัดระยองของเรา ถ้าตอบว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ มีหน้าที่แค่ผ่าน
ร่างกฎหมาย ผมถามว่าแล้วพ่ีน้องประชาชนจะเลือกไปทำไม เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญต้อง
เข้าใจว่าอำนาจหน้าที่จริงๆที่เราต้องมีและต้องทำให้กับพ่ีน้องประชาชนตามที่เขาเลือกตั้งเรา
มาต้องรู้สึกว่าอยากจะแก้ปัญหาให้พ่ีน้องชาวบ้านประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีความสุข                       
ไม่เดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้เขาได้ ยกตัวอย่างโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  

 
เราคิดว่า… 
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                    เราคิดว่าในอำนาจหน้าที่เราทำอะไรได้แค่ไหนเพียงไรที่เราทำ เช่น ตอนนี้เราศึกษาโครงการ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมทับมา ตามคลิปวิดีโอที่เปิดตอนนี้ ท่านจะเห็นว่าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง เสียเงินแค่ 10 ล้านบาท เงิน 10 ล้านบาทเรามี และเราเอาเงิน 10 ล้านบาท 
ไปจ้างบริษัทเพ่ือศึกษาและออกแบบการแก้ปัญหาน้ำท่วมทับมา พอออกแบบเสร็จได้แนวทาง
เสร็จแล้ว เราทำโครงการนี้ได้ผลการศึกษาเรียบร้อย เราจะเอาผลการศึกษาที่เราศึกษาใช้เงิน
เป็น 10 ล้านบาท แล้วเราต้องส่งให้กับหน่วยงานใด ส่งให้ผู้ว่าฯ ส่งไปแล้ว ส่งให้ EEC ส่งไป
แล้ว ส่งให้กรมชลประทาน ส่งไปแล้ว ส่งให้สำนักเลขาฯ น้ำแห่งชาติ ส่งไปแล้ว ส่งเรื่องไปหมด
หน้าที่เราแล้ว ผลการศึกษาเราใช้เงินแค่ 5 ล้านบาท 10 ล้านบาท แต่เราสามารถผลักดัน
โครงการนี้ให้สำเร็จ ท่านคิดว่าน้ำท่วมทับมาจะไม่ท่วมอีกแล้ว แต่ถามว่าโครงการนี่ใช้เงิ น                 
3-4 พันล้านบาท อบจ.ระยอง ไม่สามารถทำได้ครับ เพราะฉะนั้นโครงการนี้ต้องมีคนผลักดัน
ครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นคนผลักดันเข้ายุทธศาสตร์จังหวัด เข้าแผนจังหวัด  EEC                    
เข้าแผน EEC น้ำเข้าแผนน้ำ กรมชลประทานเข้าแผนกรมประทาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ และต่อไปเป็นหน้าที่ของ สส. หรือหน่วยงานที่สูง จากเราเข้าไปดูว่าโครงการนี้             
ว่าจะเป็นประโยชน์และแก้ไขได้ตามผลที่ศึกษาหรือไม่ ถ้าเป็นไปตามนี้และเกิดผลดีต่อพ่ีน้อง
ประชาชนสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืนและจะไม่ท่วมอีกเลยท่านก็ให้งบประมาณมา 
ใครจะไปทำเป็นเรื่องของท่าน ถึงจะไม่ให้ อบจ.ระยองทำ แต่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำได้เลย 
นี่คือปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวทับมา เนินพระ นครระยอง น้ำท่วม เพราะคลองนี้
มันผ่านเมือง เราเลยศึกษาตัดออกทางบายพาสออกไม่ให้เข้าเมือง ไม่ว่าใครจะทำไม่ว่าจะเป็น 
EEC กรมชลประทาน หรือจังหวัดระยอง ใครทำก็ได้และทำจนจบตามแผนการนี้น้ำก็ไม่ท่วม
และเป็นการแก้ไขปัญหาได้ ถามว่า อบจ.ทำได้ไหมเพราะว่ามันเกินอำนาจ แต่เราสามารถ
เริ่มต้นแล้วให้คนที่มีอำนาจไปดำเนินการต่อได้ และยังมีโครงการศึกษาอีกหลายโครงการ ไม่ว่า
จะเป็นคลองท่ากะสาว เชื่อมโยงน้ำ ทั้งน้ำทางการเกษตร โดยการเชื่อมอ่างทั้งหมด ศึกษาเสร็จ
เราสามารถยกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการได้ และยินดีจะส่งเรื่องให้ สส.ทั้ง 5 คน              
ในจังหวัดระยอง เอาเรื่องนี้ไปผลักดันงบประมาณ ถ้าท่านทำไม่ได้แล้วน้ำท่วมทับมา ใครจะทำ 
และที่ท่านบอกว่าไปวิ่งงบประมาณนี่เป็นคำที่ชาวบ้านเขาใช้ แต่ผมไม่ได้ใช้ผมบอกว่าไป
ช่วยกันประสานงบประมาณ ผลักดันงบประมาณ เพ่ือให้ได้งบประมาณมาแก้ไขปัญหา                
ในจังหวัดระยอง จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่ทำงบประมาณให้กับประเทศชาติ หลายแสนล้าน
บาท ที่เกิดจากจังหวัดระยองแต่เราไม่มีเงินมาพัฒนาจังหวัด มันต้องอาศัยส่วนกลาง แต่ถ้า
อาศัยส่วนกลางเราก็เป็นท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค รัฐบาลส่วนกลาง ก็เป็นหน้าที่ที่เราทำให้เห็น                 
มีหลายโครงการที่เราทำให้ แก้ไขปัญหาแล้วเราส่งงบประมาณ การศึกษาทั้งหมดให้เขา 
เพราะฉะนั้นผมเรียนว่าถ้าอาศัยงบประมาณจังหวัดระยอง เราไม่มีเงินมาพัฒนาถึงมีก็มี       
นิดเดียว แต่เงินนิดเดียวของเราสามารถทำให้ได้เงินใหญ่ๆมาแก้ไขปัญหาได้ อยู่ที่การบริหารอยู่ที่
หลักคิด ผมเรียนว่าวันนี้ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติจะหมดวาระในเดือนธันวาคม เราอยู่ด้วยกัน
มาสี่ปี ท่านอาจจะลืมไปว่าเรามีโครงการแบบนี้ที่สำเร็จไปแล้วอีกเยอะ โดยที่ไม่ได้ใช้เงินเรา 
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  แต่เริ่มต้นที่เรา ท่านอย่าลืมว่าการได้มาซึ่งมหาวิทยาลัยพระนครเหนือ ที่อยู่ที่อำเภอบ้านค่าย

เชื่อมต่อนิคมพัฒนา โครงการของ อบจ.ระยอง นะครับ ใช้เงิน 10 ล้านบาท และศึกษาแบบ   
นี้แหละครับ  เพราะคนระยองบอกว่าทำไมจังหวัดระยองมีทุกภาคส่วนมีทุกอย่างมีโรงงาน    
แต่ทำไมถึงไม่มีมหาวิทยาลัย แต่คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยพระนครเหนือที่ท่านเรียนอยู่ 
เป็นเพราะ อบจ.ระยอง ที่ได้ทำการศึกษาเอาแผน เอาแบบไปเสนอกับรัฐบาล แล้วได้รับ
งบประมาณมาดำเนินการ เราจึงได้มหาวิทยาลัยพระนครเหนือ มาจนทุกวันนี้มีเด็กเรียน                  
เกือบหมื่นคน และในนี้ก็เป็นลูกศิษย์ เป็นด๊อกเตอร์อยู่ในมหาวิทยาลัยเยอะเลย เขาเรียนจริงจัง
และที่ผมที่ใช้คำว่าด็อกเตอร์ก็เพราะมหาวิทยาลัยพระนครเหนือ เห็นว่าผมเป็นคนผลักดัน 
ศึกษาฯ ขอที่ดินดำเนินการทุกอย่างไม่มีถอยครับ เพ่ือให้จังหวัดระยองมีมหาวิทยาลัยฯ หลาย
คนถามว่าทำไม ไม่เป็นมหาวิทยาลัยจังหวัดระยอง หรือมหาวิทยาลัยชื่ออ่ืน จากผลการศึกษา  
รู้เลยว่าถ้าเราใช้ชื่อมหาวิทยาลัยฯ อ่ืน ที่ไม่มีแบรนด์ดังๆ เด็กเรียนจบไปแล้วไม่มีใครรับทำงาน 
เพราะเขาไม่รู้ว่าจะมีความสามารถพอที่จะทำงานให้เขาได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นถึงจึงใช้ชื่อว่า
มหาวิทยาลัยพระนครเหนือ เพราะว่าเป็นสถาบันเก่าแก่ มีลูกศิษย์ลูกหา รุ่นพ่ีรุ่นน้องที่ทำงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแยะมีครูบาอาจารย์ชื่อดังที่เชื่อถือได้ และมันก็ไม่ใช่อำนาจหน้าที่
ของ อบจ.ระยองด้วยซ้ำ ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่านี้คือสิ่งที่เราทำ ทำได้มหาวิทยาลัยนี้มี การ
ช่วยเหลือผลักดันจาก สส.ในจังหวัดระยอง ไปช่วยกันผลักดันมา ส่วนคำที่บอกว่า                     
ผิดรัฐธรรมนูญ คือท่านตีความผิด ผมเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาก่อน สมัยก่อนผม
เป็นกรรมาธิการงบประมาณ เวลาที่ผมเป็นคณะกรรมาธิการสมัยก่อน เวลาเราตัดเงิน
งบประมาณของแต่ละกระทรวงฯ เราจะตัดมากองไว้ เพ่ือที่เราจะแปรญัตติเงินที่ตัดไว้ เอาเงิน
ที่เราแปรญัตติเพ่ิมงบประมาณมาลงในจังหวัดตัวเอง เป็นการเอาเปรียบคนที่ไม่ได้เป็น
กรรมาธิการ รัฐบาลชุดใหม่ที่อยู่ภายใต้การปฏิวัติ เขาเลยออกกฎหมายรัฐธรรมนูญว่า               
ห้ามกรรมาธิการแปรญัตติเงินที่ตัดไว้ ห้ามแปรทั้งแปรตัวเองและที่แปรผ่านกระทรวงทบวง
กรมต่างๆ ก็ห้ามทำ คือตัดอำนาจคณะกรรมาธิการที่เป็นกรรมาธิการงบประมาณและไปแปร
เอามาที่บ้านตัวเอง ห้ามทำมันผิดกฎหมาย คนที่ไม่เคยเป็นก็จะแย่งกันเป็นกรรมาธิการตอนนี้
คณะกรรมการกรรมาธิการทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรัฐบาลทำอย่างเดียว ประเด็นที่สองคือ
เขาห้ามนำงบประมาณมาใช้ส่วนตัว เช่นผมไปบอกทางแขวงการทาง หรือหลวงชนบทให้ทำ
ถนนเข้าบ้านภรรยาผมหน่อย แต่ถ้าได้งบประมาณมาแล้วใช้ในเรื่องส่วนรวมไม่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องส่วนตัว อันนี้สามารถทำได้ เพราะว่าเป็นประโยชน์ของส่วนรวม ที่ผมอภิปรายไปน่าจะทำ
ให้ทุกคนเข้าใจว่าวิธีการงบประมาณเป็นแบบนี้ การที่เขาออกกฎหมายมาป้องกันตัวนี้ เพราะ
มันมีเรื่องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบเดิม ท่านเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผ่านร่างงบประมาณท่านก็อนุมัติผ่าน ท่านออกข้อบัญญัติ แต่ถ้าท่านไปเห็นอะไรที่เดือดร้อน
ท่านมาบอกผม ถนนเส้นนี้พังก็มาบอกผมจะได้ส่งกองช่างไปสำรวจว่าเดือดร้อนจริงจะได้              
ตั้งงบประมาณให้ ผมเรียนว่านี้คืออำนาจหน้าที่ที่ เราทำที่เราสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ        
พ่ีน้องประชาชนได้ ประเด็นที่สอง ที่ท่าน ส.อบจ. ทับมาเสนอมา เรื่องการบริหารจัดการศูนย์ 
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                  กำจัดขยะ ซึ่งเมื่อเช้ามีการหารือเรื่องนี้ที่สภาผู้ แทนราษฎรมีคนส่งคลิปมาให้ผมดู  มีสมาชิก      

สภาผู้แทนราษฎรเขตเมือง ความจริงเขาได้มาเข้าร่วมประชุมกับเราหลายครั้งและผมเองมีนโยบาย
เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 5 ท่าน ในจังหวัดระยอง มารับฟังปัญหาและหาแนวทาง              
ในการผลักดันให้จังหวัดระยอง ได้งบประมาณหรือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน เพราะ
ผมไม่มีพรรคครับ พรรคผมคือคนระยองครับเกิดระยองรักระยอง คนอยู่ระยองรักระยองอันนี้
คือพรรคของผมครับ ผมมีความต้องการว่าจะทำอย่างไรให้คนระยองของผมอยู่ดีมีสุข                      
ผมให้ท่านรองกิตติและรองประสาน เชิญเขามารับฟังปัญหาที่เราต้องการให้เขามาช่วยเราแก้ไข
ปัญหาในระดับส่วนกลาง ในส่วนภูมิภาคเราประสานผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ส่วนกลางก็ต้อง
ประสาน สส. ท่านถามว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ประเด็นที่หนึ่งคือ ขยะที่เรารับมาตอนนี้               
เป็นขยะจังหวัดระยองทั้งหมด วันละพันกว่าตัน ประเด็นที่สองคือ การบริหารจัดการศูนย์
กำจัดขยะแบบครบวงจร วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือปิดศูนย์กำจัดขยะไม่รับขยะ เพราะเนื่องจาก                 
มีคนเดือดร้อน ทำได้ไหมครับ ถ้าทำได้ผมจะเสนอญัตติผ่านสภาฯ ให้ปิดศูนย์ฯ ไม่รับขยะแล้ว
ถ้าเราไม่รับขยะ ขยะทั้งหมด 67 ท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง จะไปไหนครับก็ต้องไปหาคนที่พูด
ว่าเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะฉะนั้นวิธีการพูดมันพูดอย่างไรก็ได้ไงแต่วิธีการทำ วิธีการ
แก้ปัญหามันยากกว่าไม่รู้กี่สิบเท่า วันนี้ถ้าผมบอกว่าวิธีปิดศูนย์กำจัดขยะง่ายที่สุดก็ปิด เลย 
เพราะเนื่องจากไม่สามารถรองรับขยะได้ แล้วถ้าปิดไม่รับขยะแล้วท้องถิ่น เทศบาลมาบตาพุด 
เกือบ 200 ตันต่อวัน นครระยองเกือบ 200 ตันต่อวัน ทับมา เนินพระ เก็บขยะไม่ได้                 
เก็บมาแล้วไม่มีที่จะทิ้ง นอกจากจะทิ้งที่สาธารณะในคลอง ในหนอง ก็จะเกิดปัญหาตามมาอีก 
ถ้าเก็บขยะไม่ได้เทศบาลไม่มีที่ทิ้ง ก็ไม่สามารถไปเก็บขยะได้ถ้าเทศบาลไม่เก็บขยะที่บ้าน              
ท่าน จะไปทิ้งที่ไหนครับ ผมอยากจะถามว่าผมปิดศูนย์กำจัดขยะเนื่องจากปริมาณขยะเกินไป 
ชาวบ้านเหม็น เพราะฉะนั้นผมเรียนว่าเรารับขยะมาวันหนึ่ งเรารับขยะมาพันกว่า ตัน                       
มีโรงไฟฟ้าเผาแล้วห้าร้อยตัน ยังเหลืออีกประมาณสักเจ็ดร้อยตัน  เจ็ดร้อยตันเราก็พยายาม   
คัดแยกให้มากที่สุด เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ คัดแยกให้เป็น RDF แล้วส่งให้กับโรงไฟฟ้าไปจัดการ 
เพราะเราไม่มีโรงไฟฟ้าเองที่จะจัดการ เรามีแค่โรงเดียวก็รับ เต็มแล้วในส่วนที่เหลือก็จะ                
เหลือน้อยมากเหลือขยะอินทรีย์ เพียงแต่เวลานี้บ่อฝั่งกลบเรามันเต็ม ซึ่งเรามีนโยบายที่จะ              
ขุดของเดิมออกมา เพราะของเดิมที่เราเก็บไว้ประมาณ 5,6,7 ปี มันไม่มีกลิ่นเหม็นแล้ว               
มันสามารถรื้อออกมาได้ พอรื้อเสร็จแล้วเอาขยะอินทรีย์ต่างๆ ไปเวียนใช้ได้ ถ้าเราไม่ทำแบบนี้ 
มันไม่มีที่ดินแล้ว หลุมฝั่งกลบขยะที่ทับมาเราเต็มหมดแล้ว เราจึงไปขอใช้ที่สาธารณะที่                    
เขากะเฉด เราขอถูกต้อง เราขอใช้เพ่ือมาปรับภูมิทัศน์ใหม่ เพราะเราซื้อที่ดินกำจัดขยะไร่หนึ่ ง 
2 ล้านกว่าบาท 100 ไร่ก็ 200 กว่าล้านบาท แล้วต้องมาขุดบ่อไลน์นิ่งพลาสติก บ่อหนึ่ง
ลงทุนเป็น 100 ล้าน มันจึงไม่สามารถขยายบ่อฝังกลบขยะได้เราต้องเอาบ่อเดิมที่มีอยู่                     
รื้อออกมา แล้วเอาออกมาคัดแยกเพ่ือให้บ่อว่าง เอาขยะที่รับมาใหม่ใส่ลงไปแทนแล้ วปิด 
กลายเป็นว่าเอาของใหม่ลงไปแทนต้องใช้ดินมากลบปิดเป็นชั้นๆตามหลักสุขาภิบาล เพราะว่า
เรายังไม่ได้มีโรงไฟฟ้าโรงที่สอง โรงไฟฟ้าโรงที่สอง เป็นโครงการนี้ไปอยู่ที่รัฐบาล ผมได้ชี้แจง 
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กับกรรมาธิการว่ารัฐบาลต้องรีบแก้ไข มิฉะนั้นโครงการขยะไม่มีทางไปไหนได้ ถ้าไม่มีเตาไฟฟ้า
เผาแล้วได้ไฟ แล้วได้ไฟก็ไม่เกี่ยวกับเราเป็นเรื่องของคนลงทุน แต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจโรงไฟฟ้า                
เขาไม่อยากได้ค่าไฟ เพราะว่าค่าไฟก็แพงเหมือนเดิม ผมบอกว่าแพงหรือถูกเราไม่ได้เป็น               
คนกำหนดราคา รัฐบาลเป็นคนกำหนดทั้งนั้น เราถึงว่าบอกเราไม่ได้ มีอำนาจอะไรเลย เราแค่
บริการสาธารณะแก้ไขปัญหาส่วน อำนาจเราไม่มีอำนาจอะไรเลยอำนาจเรื่องค่าไฟอำนาจ     
เรื่องอนุมัติโรงไฟฟ้าเราไม่มีอำนาจอะไรเลย ถ้าเขาไม่ทำมาให้เราเราก็จะอยู่อย่างนี้มันทำอะไร
ไม่ได้เพราะชาวบ้านส่วนมากได้ประโยชน์ ส่วนน้อยอาจมีผลกระทบก็ เข้าใจ แต่คนพูดกับ                
คนทำมันไม่เหมือนกัน คนพูดพูดได้ทุกเรื่อง แต่คนทำข้อจำกัดอำนาจหน้าที่มันเยอะมาก              
นะครับ  แนวทางการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะครบวงจร ข้อ หนึ่ งคือปิ ดศูนย์                              
จะให้รับบางส่วนต้องทำอย่างไร ก็ต้องปิดไม่รับขยะง่ายสุด ถ้าปิดไม่ได้ก็รอโรงไฟฟ้าจาก
รัฐบาลกำหนด แต่ถ้ารัฐบาลกำหนดมาไม่ดี ผมเรียนว่ าคนที่จะมาร่วมลงทุนกับเราเขา                          
จะได้ค่า Adder 5 บาท 8 สตางค์ วันนี้รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานบอกว่าให้เหลือ 4 บาท          
ถ้าเหลือ 4 บาท เราต้องจัดการค่ากำจัดขยะที่เราจะต้องเก็บทั้ง 67 ท้องถิ่น ตันหนึ่งประมาณ 
700-1,000 บาท ท้องถิ่นเดือดร้อน ทุกวันนี้เราเก็บถูกที่สุดในประเทศไทย ถ้าเราเก็บแพง
ขึ้นมาท้องถิ่นต้องไปเก็บเงินกับชาวบ้าน ชาวบ้านบอกใช้แพงท่านก็ต้องเสียค่ากำจัดขยะแพง
เพ่ิมขึ้นอีกด้วยนะครับ ท่านคิดหรือเปล่าว่าท่านจะแพง 2 เด้ง คือ 1.ค่าไฟลดไม่ได้เพราะ
รัฐบาลเป็นคนกำหนดค่าไฟ 2.ค่ากำจัดขยะเราต้องเก็บแพงขึ้นเพราะเราต้องบริหารจัดการ
ขยะเราต้องเก็บ 700-1,000 บาทต่อตัน แต่ถ้าไม่เก็บเขาและให้ อบจ.ระยองออกเองจะเอา
เงินจากไหน ถ้าต้องออกค่ากำจัดขยะอีกตันละ 700-1,000 บาท ปีหนึ่งกี่ร้อยล้านที่เรา                
ต้องเสียไป ผมจึงบอกว่าการบริหารไม่ง่าย อีกด้านหนึ่งดีก็กระทบ อีกด้านหนึ่งมีผลกระทบต้อง
ทำอย่างไร ผมเรียนว่าเรามีแผน เช่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  เราแยกศูนย์กำจัดขยะ              
แกลงแยกออกไป ศูนย์กำจัดขยะแกลงจะไม่มาศูนย์กำจัดขยะทับมา แกลง วังจันทร์ เขาชะเมา 
จะอยู่ที่ศูนย์กำจัดขยะห้วยยางคัดแยกเลยเอา RDF ที่โน้นเลย ไม่มาศูนย์กำจัดขยะที่ทับมา               
ก็จะลดขยะที่มาจาก แกลง วังจันทร์ เขาชะเมาได้ แต่ที่มีเหลืออยู่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถ                
ทำอะไรได้ นอกจากจะคัดแยกให้มากที่สุด ซึ่งเราคัดแยกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้                   
ขยะมาหนึ่งพันเราคัดแยกได้หนึ่งพัน ขยะมาสองพันเราก็สามารถคัดแยกได้สองพันหมด 
โรงไฟฟ้า เรารอรัฐบาล หลุมฝั่งกลบที่เต็มเรากำลังรื้อของเก่า และจะตัดสินใจเปิดบ่อฝั่งกลบ
สำรองอีกบ่อ เพ่ือให้ขยะระบายลงบ่อใหม่ แต่ถ้าบ่อนี้เต็มอีกก็ได้หยุดเพราะทั้งศูนย์เต็ม
หมดแล้ว ส่วนภูเขาที่เราได้มานั้น เราขอใช้มาอย่างถูกต้องและเรากำลังที่จะปรับภูมิทัศน์ใหม่
อันนี้คือส่งที่เราอยากจะให้สมาชิกทุกท่านให้รับทราบในแนวทางที่เราบริหารจัดการศูนย์กำจัด
ขยะครบวงจรของเรา ณ ปัจจุบันนี้ และเราได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพราะไม่ได้พูดอย่างเดียว 
เราทำด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
รองประธานสภา(2) ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 
ประธานฯ 
 
 

ส.อบจ.กนกวรรณ… 
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ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน

ดิฉัน นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 
อำเภอแกลง ขออนุญาตเพ่ิมเติม เมื่อครู่ได้สอบถามผ่านทางคณะผู้บริหารในเรื่องของ    
เครื่องราชฯ ตอนนี้ทางสำนักงานเลขาฯ ได้จัดรวมรวบรายชื่อไว้เรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบคุณ
ผ่านไปยังคณะผู้บริหารและสำนักงานเลขาฯ ที่ทำงานกันอย่างฉับไวรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
ขอบคุณค่ะ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
รองประธานสภา(2) ขอเชิญ ส.อบจ.เดชา บุญธรรม 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เดชา บุญธรรม กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายเดชา บุญธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2 
อำเภอนิคมพัฒนา ขออนุญาตครับ ฟังท่านนายกฯชี้แจงเครียดแทนครับ เพราะต้องแก้ไข
ปัญหาหลายเรื่อง จากท่านสุทิน กลัวน้ำท่วมทับมา แต่เราได้ศึกษาไว้แล้ว เรื่องเขื่อนเก็บน้ำ 
เขาจอมแหช่วยได้เยอะครับ และจากที่ท่าน ส.อบจ.เสนาะพูดครับ เราประสานงบประมาณเรา
ไม่ได้วิ่งงบประมาณ ส.อบจ.เราประสานงบประมาณเพ่ือที่จะเอามาลงท้องถิ่นของเราบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน ผมเห็นท่านนายกฯ ทำงานมาหลายเรื่องหลายโครงการฯ                   
เห็นท่านทำสำเร็จมาทุกเรื่องแล้วเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ทั้งนั้น งบประมาณ 3 พันล้าน         
งบปี2567 ผมว่าท่านนายกฯบริหารจัดการได้แน่ ผมเป็นกำลังใจให้ท่านนายกฯด้วยครับ  
และวันนี้ผมมีคลิปวิดีโอมาเปิดให้นายกฯได้ชม ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล กระผมอนุญาต ขอเชิญเจ้าหน้าที่เปิดได้ครับ 
รองประธานสภา(2) ต่อไปขอเชิญ ท่านนายก อบจ.  
ประธานฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ               

ผมกับรองประสานได้ไปประสานงบประมาณ 3 พันกว่าล้าน ของน้ำท่วมทั บมาแล้ว               
เลยจับโครงการอ่างเก็บน้ำเขาจอมแหมารวมกับผลงานของเขาจอมแหมารวมกับผลงานแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมทับมา รวมเป็นโครงการเดียวกัน เวลาของบประมาณก็ขอรวมเป็นโครงการ
เดียวกันเลยอยู่ในโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทับมา ขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
รองประธานสภา(2) ขอเชิญ ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย  
ประธานฯ 
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ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 

กระผม นายอรรถพล พันธ์เฉลิมชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง            
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอแกลง ขออนุญาตมีเรื่องสงสัยตั้งแต่รอบที่แล้วว่า ทาง สส. มีหน้าที่อะไร 
ประสานงบประมาณได้ไหม ท่านนายกฯตอบเคลียร์ ทางท่าน ส.อบจ.มนัสตอบเคลียร์แล้ว     
ว่าประสานได้ เรื่องแรก เรื่องขยะ ช่วยประสานให้ด้วยนะครับ ผมคิดว่าประชาชนฝาก
ความหวังไว้กับ สส. ไว้มาก และถึงแม้จะไม่ใช่อำนาหน้าที่แต่มีประโยชน์กับประชาชนและ   
ไม่ผิดกฎหมายก็ควรทำเพราะว่าท่านเป็นตัวแทนเขา เรื่องที่สอง เรื่องการสื่อสาร อยากให้ท่าน
ลงมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้าง แต่อยากฝากถึง สส. ทางแกลง ทางบ้าน                
ผมด้วย เพราะผมไม่เคยเจอท่านเลย  เรื่องสุดท้าย การสื่อสารข้อความเชิงลบ อยากจะฝากว่า
มันเป็นการเมืองแบบเก่าแล้วท่านเป็นความหวังใหม่ช่วยสื่อสารไปในทางที่ดีด้วยครับ   
ขอบคุณครับ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
รองประธานสภา(2) ถ้าไม่มี ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม เพ่ือสร้างสรรค์ความ 
ประธานฯ   เจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่งให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการดำเนินกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้ เกิดประโยชน์สู งสุดแก่ พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่น 
ของเรา และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวัง ในสิ่งที่พึงปรารถนา 
ทุกประการ ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  12.47 น.     
 

 

 

 

 
(ลงชื่อ)                    ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 

              หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          (นายรุ่งโรจน์  ศิลมัฐ) 
                                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 
 


